

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.วินัย สวัสดิวร มองอนาคตบัตรทอง ว่า ในสมัยที่ตนเป็นเลขาธิการสปสช. ได้สานต่องาน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ทั้งหมด ที่เน้นคือ ทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากขึ้น เช่นการให้บริการล้างไตทางช่องท้อง พัฒนาศักยภาพประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ผลักดันให้กลุ่มยาจำเป็นที่มีราคาแพง (จ.2) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>โอกาสในการเสนอสิทธิประโยชน์หรือการทำงานใหม่ๆ คงต้องรอหลังการเลือกตั้ง และ สปสช.ควรจะต้องคิดและนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆ เพื่อให้ระบบก้าวไปข้างหน้า รัฐบาลจะให้ สปสช.บูรณาการงานด้านสุขภาพ สปสช.คงทำอะไรไม่ได้มาก คงต้องทำงานและ ควบคุมไปให้ดีที่สุด เพราะสถานการณ์นี้ยังไม่เอื้ออำนวยให้ สปสช.เป็นกลไกขับเคลื่อนด้านสุขภาพ เพื่อการเข้าถึงของประชาชนได้มากนัก</p> <p>ขณะนี้มีการแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ หากมีการปรับสัดส่วนของกรรมการ ต้องมาพิจารณาว่า หากจะเพิ่มขึ้นควรแยกให้ชัดว่าใครเป็นผู้ให้บริการบ้าง จะให้มีสมาชิกวิชาชีพด้วยหรือไม่ ตรงนี้ต้องชัดเจน แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า สปสช.ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคผู้ให้บริการ ดังนั้น การสร้างคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนระบบ และมีฝั่งผู้ให้บริการมากเกินไป อาจไม่ใช่เจตนารมณ์ที่ควรจะเป็น</p> <p>ยอมรับว่า สปสช.มีส่วนในรายรับของโรงพยาบาล แต่ สปสช.ไม่ได้เป็นฝ่ายอนุมัติงบประมาณ เพียงแต่ สปสช.มีหน้าที่ขอเงินจากรัฐบาล หากรัฐบาลให้มาน้อยแล้ว สปสช.จะเอาเงินจากที่ไหนไปจ่ายให้โรงพยาบาล หาก สปสช.ถูกจำกัดบฯ แล้วจะทำให้ทำอะไร ดังนั้นประเด็นนี้ ทั้ง สธ.หรือหน่วยงานใดก็ได้แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะมาช่วย สปสช. ทำให้รัฐบาลยินยอมจ่ายเงินด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลควรมองเรื่องสุขภาพเป็นการลงทุน ไม่ใช่เป็นภาระของประเทศ</p>
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์	<p>เหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยืนยันว่า นโยบายยุติกิจการเหมืองทองคำในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59 โดยเฉพาะกรณีของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่ต้องปิดเหมืองทองคำทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ โดยตามแผนระบุให้กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องกำกับดูแลการปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่ ด้านกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงแรงงานต้องเร่งเข้าไปดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการประมาณ 1,000 คน</p> <p>ขณะที่ ผู้บริหาร บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด จำกัด จากออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอัครา ได้เข้าหารือเพื่อขอให้ชั่งน้ำหนักนโยบายดังกล่าว ซึ่งภายหลังการหารือ ทางบริษัทมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเชิงป้องกัน ซึ่งผลตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นตอนสุดท้าย รัฐบาล จะนำมาพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยบริษัท อัครา ได้ยอมรับว่ามีปริมาณสินแร่ที่สามารถผลิตได้ภายในเดือนส.ค.-ก.ย.นี้ บริษัทกังวลว่าช่วงระยะเวลา 7 เดือน อาจทำแผนฟื้นฟูเหมืองไม่ทัน แต่กพร.ได้ให้คำแนะนำและพร้อมช่วยเหลือ และเดือนก.ค.จะเชิญสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสผ. และกรมควบคุมมลพิษ หรือคพ. มาพิจารณาแผน โดยขั้นตอนการเยียวยา ฟื้นฟู ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้</p> <p>ทั้งนี้ อัคราฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ กพร.ตามสิทธิ โดยต้องการต่ออายุใบอนุญาตกิจการโลหกรรมเป็นเวลา 3-5 ปี ไม่ใช่ 7 เดือน ซึ่ง กพร.ต้องตอบข้ออุทธรณ์ให้ทราบภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะยืนยันตามมติ ครม.</p> <p>-เสนอบทความ จับตา 'เหมืองทอง' จบแบบไหน? ไม่ว่าใครจะออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะปิดเหมืองทองแน่นอนภายในสิ้นปีนี้ สิ่งที่จะลดความเคลือบแคลงของประชาชน คือรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องโปร่งใสออกมาชี้แจงแผนการดำเนินงานและขั้นตอนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปิดเหมืองทองอย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณะ และให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมีส่วนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าวของรัฐ มีเพียงหนทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ได้ถูกหลอก ไม่เช่นนั้น มติ 4 กระทรวง และมติ ครม. ก็จะเป็นเพียงกระดาษที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติจริงในที่สุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ</p>	<p>ผลตรวจน้ำส้มขวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจวิเคราะห์น้ำส้มคั้นสดที่ อย. เก็บจากที่จำหน่ายในกทม. และจ.นนทบุรี 12 ตัวอย่าง สสจ.สระบุรี เก็บจาก อ.มวกเหล็ก3 ตัวอย่าง (จากคู่สามมี ภรรยาเวียตนาม) รวม15 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี-วัตถุกันเสีย สารให้ความหวาน สีสังเคราะห์, ตรวจคุณภาพจุลชีววิทยา-เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะ</p> <p>ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 15 ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวอย่าง (13%) พบใช้วัตถุกันเสีย 6ตัวอย่าง ซึ่งมีเพียง 1 ตัวอย่างที่ใช้วัตถุกันเสียเกินกำหนด และใช้สารซัคคาริน 4ตัวอย่าง ปริมาณที่พบต่ำกว่าที่กำหนด สำหรับ 3 ตัวอย่างที่เก็บจากจ.สระบุรี พบซัคคาริน-สีสังเคราะห์ทุกตัวอย่างแต่เป็นสีที่อนุญาตให้ใช้ อย่างไรก็ตาม มี 1 ตัวอย่างที่ใช้สีเกินกำหนด ส่วนการตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา 15 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง พบยีสต์-ราเกินทุกตัวอย่าง โคลิฟอร์มเกิน9 ตัวอย่าง อีโคไล6ตัวอย่าง แต่ทุกตัวอย่างไม่พบปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ</p> <p>ปกติแล้วน้ำส้มคั้นสดถ้าตั้งทิ้งไว้จะมีตะกอนเนื้อส้มอยู่ด้านล่าง หากไม่มีตะกอนเลย เป็นน้ำส้มใสๆ อาจเป็นน้ำส้มผสม เมื่อเปิดขวดให้ลองดมกลิ่น ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นสดจะมีกลิ่นส้มธรรมชาติ หากไม่มีกลิ่นอะไรเลย หรือกลิ่นจางมาก ๆ ไม่ใช่น้ำส้มคั้นสด และหากดื่มแล้วรู้สึกรสชาติแปลกๆ ควรทิ้ง</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์</p>	<p>ทัพโอลิมปิกกังวลชิก</p> <p>-เสนอข่าว ทัพนักกีฬาไทยมีกำหนดเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 17 มิ.ย.นี้ ก่อนสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ 2016 “รีโอเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-21 ส.ค.นี้ ที่ประเทศบราซิล</p> <p>นพ.วารินทร์ ดันท์ศุภศิริ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย แจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของโอลิมปิกไทย และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กทท.ประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดในการติดตามข่าวสาร แต่ในเบื้องต้นยืนยันว่าไวรัสชิคามีความรุนแรงน้อยกว่าไข้เลือดออก เพียงแต่ผู้ที่ติดเชื้อถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะสมองเล็กกว่าปกติ ส่วนผู้ชายถ้าติดเชื้อก็ถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์ได้ ส่วนการฉีดวัคซีนไข้เหลืองจะดำเนินการฉีดให้ทุกคนที่เดินทางแล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์ นอกจากนี้ กทท.และโอลิมปิกไทยจะจัดการสัมมนาสมาคมกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ สยาม สยามกีฬา</p>	<p>ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม</p> <p>-เสนอข่าว ดีเจเพชรจ้า พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ รักวงษ์ นายความส่วนตัวได้ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องที่ถูกบริษัทเพน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งความดำเนินคดี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของในข้อหาแอบอ้างสวมทะเบียนอย. ว่า ชาวที่เกิดขึ้นมีคนเกี่ยวข้องอยู่ 4 ฝ่าย ได้แก่ ตัวของเพชรจ้าเอง บริษัทเอพี ทริปปิ้ล พลัส จำกัดซึ่งเป็นเอเจนจอร์งาน บริษัท เพน กรุ๊ป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นฝ่ายแจ้งความ และเป็นโรงงานที่จะผลิตสินค้าให้ และบริษัทสยามแคนเนอรัรี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเวย์โปรตีนมาให้ตั้งแต่แรก แต่ปรากฏว่า บริษัทเอพี พลัส มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการติดฉลาก อย. ผิด ต่อมาหลังบริษัทเพน กรุ๊ป รู้ว่าเป็นการเข้าใจผิดเลยทำหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท มาให้ถ้อยคำตำรวจเพิ่มเติมว่า ไม่ติดใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งคดีแพ่งและอาญา สรุปว่าเป็นการเข้าใจผิด ณ ตอนนี้อยู่ ผมและบริษัทเพน กรุ๊ป เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน</p>
<p>บางกอกโพสต์ ไทยโพสต์ แนวหน้า M2F</p>	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองรังกา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 34 คน เกิดอาการวิงเวียน อาเจียนท้องอืดท้องบวม หลังจกดื่มนมโรงเรียนหลังเวลาเคารพธงชาติ แยกเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก 7 คน โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ 27 คน โดยในจำนวนนี้มีเด็กนักเรียน 7 คนที่อาเจียนมาก ต้องเฝ้าดูอาการอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน รพ.เทพรัตน์ฯ</p> <p>-ด้านนายรณยศ สุวรรณกัญญา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา ได้ไปเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนล็อตที่มีปัญหาไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง คาดว่าจะจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน และแนะนำให้โรงเรียนงดให้นมดังกล่าวแก่เด็กเป็นการชั่วคราว ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เก็บคืน และให้เปลี่ยนไปใช้นมโรงเรียนแบบกล่องยูเอชทีแทน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2559 “Innovation in Health” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และกล่าวว่า สธ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในปี 2559 เน้นหนัก 3 ด้าน คือ 1.การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงการดูแลในระยะสุดท้าย 2.การพัฒนาาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้ และ 3.การพัฒนาาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริการ</p> <p>นอกจากนี้ สธ.ได้ตั้งเป้าหมายความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2.ระบบบริการ 3.การพัฒนาคน และ 4.ระบบบริหารจัดการ หากประสบความสำเร็จทั้ง 4 ด้าน ก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมของระบบการแพทย์และสาธารณสุข เป็นตัวอย่างนานาชาติต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าทางนวัตกรรม ซึ่ง สธ.จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนนโยบายนี้ด้วยเทคโนโลยีและธุรกิจสุขภาพ พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแพทย์แผนไทยด้วยภูมิปัญญาไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการแพทย์ไทย พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เนื่องจากร้อยละ 41 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นค่ายา</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์</p>	<p>เครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพวัยชรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันลิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดกิจกรรม "ปันความรู้ สู่ผู้สูงวัย ด้วยก้าวใหม่แห่งเทคโนโลยี" โดยนำผู้สูงอายุมาเยี่ยมชมการผลิตและทดลองใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยการทรงตัว และเรียนรู้เทคนิคการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้ม ชุดเครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่วิ่ง เครื่องแรกและเครื่องเดียวในไทย ช่วยป้องกันการหกล้ม เซ ทรงตัวไม่ดี และเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวขาบนเตียง สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ปรับยีนด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>วัย30เสี่ยงเข้าเสื่อม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ไทยพบปัญหาโรคกระดูกและข้อจำนวนมาก พบบ่อยที่สุด 50% ของผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป บางรายพบตั้งแต่อายุ 30 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าชาย และปวดรุนแรงมากกว่า ปัจจัยเสี่ยงหลายสาเหตุ เช่น เสื่อมตามวัย อุบัติเหตุ ติดเชื้อ เกาต์ รูมาตอยด์ การทำงานที่ออกแรงใช้เข้ามาก กระแทก งอเข้าบ่อยๆ เช่น ขึ้นบันไดแบกของหนัก เดินไกลๆ ลูกนั่งบ่อยๆ มีน้ำหนักตัวมาก</p> <p>สำหรับการรักษามีหลายวิธีได้แก่ เช่น ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน หลีกเลี่ยงเดินขึ้นลงบันได นั่งพับเพียบคุกเข่า บริหารกล้ามเนื้อเนื้อรอบเข่า ออกกำลังกายในน้ำ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อมากๆ ลดน้ำหนัก</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เดือนคอบอลเสี่ยงหัวใจวาย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เดือนประชาชนที่สนใจติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่อง จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดมีข่าวหนุ่มวัย26 ปี กลับจากทำงานแล้วดูฟุตบอลต่อจนตึก และเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เบื้องต้นคาดสาเหตุมาจากทำงานหนัก อดอาหารนอนนิ่ง จึงแนะนำให้ผู้ชื่นชอบกีฬาทุกคน ให้ชมอย่างมีสติ จัดสรรเวลารับชม พักผ่อนให้เหมาะสม ใส่ใจสุขภาพ หากร่างกายไม่ไหวขอให้เลือกชมคู่แข่งขั้นที่ชื่นชอบ หรืออาจใช้วิธีดูเทปย้อนหลังแทน</p>
<p>มติชน New)108</p>	<p>เดือนกินหมูดิบ ๆ เสี่ยงหูดับ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ประกาศเตือนประชาชนที่ชอบรับประทานหมูปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ มีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้หูดับ พูพิการถาวรทั้ง 2 ข้าง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 3 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วย 122 ราย ใน 19 จังหวัด เสียชีวิต 8 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ประมาณร้อยละ 70</p> <p>ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หูดับ คือ ผู้ที่สัมผัสกับสุกรที่ติดโรคโดยตรง เช่น ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อสุกร เป็นต้น กลุ่มที่เสี่ยงมีอาการป่วยรุนแรงถ้าติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ไต มะเร็ง หัวใจ ผู้ที่เคยตัดม้ามออก เป็นต้น</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ผัก ผลไม้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ.เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโภชนาการและอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึงบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปลอดภัย โดยเน้นแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การประชุม “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย” ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการจากการขับเคลื่อนเรื่องผักและผลไม้สดปลอดภัย จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยสารพิษ</p>
แนวหน้า	<p>สบส.จัดระบบดูแลมาตรฐานเครื่องมือแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ สบส.ได้เร่งพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย เฝ้าระวัง ซึ่งแนวโน้มเครื่องมือเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก กรมสบส.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม การแพทย์ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง</p>
พิมพ์ไทย	<p>อย.เตือนซื้อเครื่องสำอางออนไลน์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบการโฆษณาขายสินค้าเครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งพบว่ามีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายรายการที่โฆษณาแสดงสรรพคุณเกินกว่าการเป็นเครื่องสำอาง เช่น แสดงสรรพคุณบำบัด บรรเทา รักษาโรค เช่น เคล็ดขัดยอก หรือในลักษณะบำรุงทางเพศ เช่น ขยายขนาดอวัยวะเพศชาย กระชับช่องคลอด หรือแสดงสรรพคุณรักษาอาการผมร่วง ศีรษะล้าน ในบางครั้งโฆษณาแสดงวัตถุประสงค์ การใช้ไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ต่อ อย. ขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ขอให้มีการพิจารณาในการเลือกซื้อ อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อคำโฆษณาเครื่องสำอางที่วาดอ้างสรรพคุณเกินจริง เพราะเครื่องสำอางไม่สามารถบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้</p>
New)108	<p>เตือนเก็บเห็ดหน้าฝนระวังพิษ</p> <p>- เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เตือนหน้าฝนเก็บเห็ดป่ามากินระวังเป็นเห็ดพิษ หากไม่แน่ใจไม่รู้จัก ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร เฉพาะเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2559 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษ 124 ราย และเสียชีวิต 2 ราย</p>
พิมพ์ไทย	<p>เมดิโคโพลิส</p> <p>-เสนอสุกัญชา TCEL จับมือ จ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างเมดิโคโพลิส (Medicopolis)หรือ เวชนคร เมืองสุขภาพที่ให้บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมรับเออีซี</p> <p>ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCEL กล่าวว่า ขณะนี้เวชนครอยู่ระหว่างการปรับแต่งพื้นที่ ในเบื้องต้นได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรกว่า 2,000 ชนิด ส่วนของการจัดสร้างอาคารจะทยอยเปิดเป็นพื้นที่ๆไป ขณะนี้ยังรอเรื่องของงบประมาณที่มีจำนวนถึงหลักสิบล้านบาทจากรัฐบาลอยู่ ซึ่งคาดว่าหากได้รับงบประมาณแล้วการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก 5-6 ปีข้างหน้า</p> <p>ด้าน ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การสร้างอาณาจักรเมดิโคโพลิสของ จ.ปราจีนบุรี หากสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วคาดว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ อีกทั้งยังจะเป็นการต่อยอดก้าวเข้าสู่การเป็นเมดิคัลฮับแห่งเอเชียได้ไม่ยาก</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ มุมศึกษาหาความสุข	<p>60 วัน คนไทยมีชีวิตใหม่ไร้โรคอ้วน</p> <p>- เสนอข่าว สสส. ร่วมกับบริษัทู๊ดดี เวิลด์ จำกัด และบริษัทซีพี-เมจิ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘ลดพุงลดโรค ชีวิตใหม่ใน 60 วัน(60 DAY BEST OF ME) ทพ.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 สสส. ร่วมกับ กรมอนามัย จัดทำโครงการลดพุง ลดโรค เนื่องจากเส้นรอบเอว หรือพุง เป็นตัวชี้วัดสำคัญ บ่งบอกภาวะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนอย่างชัดเจน สธ. สสส. และภาคเอกชนร่วมทำ แอปพลิเคชัน 60DAY BEST OF ME</p> <p>ทางด้านอาจารย์สง่า ตามาพงษ์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุงกล่าวเสริมว่า ทุกวันนี้ไม่มีอาหารเสริมใด ไม่มีวิธีการลดน้ำหนักใดและไม่มีทางลัดใด ๆ ที่จะนำมาใช้กับคนอ้วนได้อย่างยั่งยืนและถาวรวันนี้แอปพลิเคชัน 60DAY BEST OF ME จะทำให้คนไทยมีความรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได้อย่างยั่งยืน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
พิมพ์ไทย	<p>หนุนบริโภคผักอินทรีย์</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน และ เลมอนฟาร์ม จัดงาน "Eat Right "Eat Organic" ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คในระหว่าง วันที่ 8-12 มิ.ย.2559 ภายใต้ ธีม "กินพืชผักอินทรีย์ (400 กรัม) เติมสุขภาพดีทุกวัน" เพื่อสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคหันมาบริโภคพืชผักอินทรีย์ (400 กรัม/วัน) เพื่อสร้างสุขภาพดี และยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ให้สามารถปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน Organic PGS</p>
ไทยรัฐ	<p>นักมวยเด็กสมองผิดปกติ</p> <p>- เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เปิดเผยถึงผลวิจัยสมองของนักมวยเด็กว่า จากข้อมูลพบนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย 9,998 คน อายุต่ำสุดในการเริ่มฝึกซ้อมและขึ้นชกอยู่ที่ 2-3 ขวบ ทั้งนี้ที่มวิจัยได้สแกนสมองด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอกับอาสาสมัครเด็กทั่วไป 253 ราย และนักมวยเด็ก 323 คน พบว่านักมวยเด็ก 69% มีความผิดปกติทางสมอง โดยมีทั้งจุดเลือดออกทางสมอง มีน้ำรอบเซลล์สมองมากกว่าเด็กทั่วไป อาจส่งผลให้เกิดภาวะสมองบวม และลดการทำงานของสมองด้านความจำ ส่งผลต่อระดับเชาว์ปัญญาที่ลดลงตามเวลาการชกมวยที่เพิ่มขึ้น</p> <p>ด้าน ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย กล่าวว่า กฎหมายกำหนดชัดเจนว่าการชกมวยเพื่อแข่งขัน ต้องเป็นเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่กลับมีการนำเด็กอายุ 7-8 ขวบมาชกแข่งขัน เพราะไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง</p>
เดลินิวส์	<p>ชี้รถตู้โดยสารระยะไกลไม่เหมาะสม</p> <p>- เสนอข่าว นายนิกร จ่ามง ประธานกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แฉลงว่าที่ประชุม ได้พิจารณากรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกรณีรถตู้โดยสารพลิกคว่ำที่ ถนนมอเตอร์เวย์ แล้วเกิดไฟลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 11 ราย เนื่องจากรถตู้ไม่เหมาะสมกับการโดยสารระยะไกล และเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นก๊าซ แอลพีจี ซึ่งอันตรายมาก ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น กมธ.เห็นว่าจำเป็นต้องเข้าไปดูแลรถตู้ที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ควบคุมความเร็ว ปรับปรุงให้มีทางออกฉุกเฉิน กมธ.ได้ตั้งอนุกรรมการฯรวบรวมกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน เพื่อยกร่างกฎหมายให้มีศาลจราจรและพิจารณา กำหนดมาตรการด้านกฎหมายโดยปรับเปลี่ยนจาก "เมาไม่ขับ" เป็น "ดื่มไม่ขับ" พร้อมทั้งลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้เหลือเพียงไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และในอนาคตอาจมีการบรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนตามความเหมาะสมซึ่ง กมธ.เสนอให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับดำเนินการต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>ชาวบ้านหลิเป๊ะโวยเอกชนสร้างรั้วปิดกั้นทางสาธารณะ</p> <p>- เสนอข่าว ชาวเลขุมชนเกาะหลิเป๊ะ-อาดัง กว่า 100 คน ให้ข้อมูลต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่นำคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องบริษัทเอกชนสร้างกำแพงรั้วปิดกั้นทางสาธารณะที่เชื่อมต่อโรงเรียนและสถานอนามัย ก่อนจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>นายพงษ์เพชร แก้วพณี แพทย์ประจำอนามัยชุมชนเกาะหลิเป๊ะ กล่าวว่า เรื่องการปิดทางสาธารณะ ขณะนี้แจ้งให้สาธารณสุขอำเภอประสานงานให้เอกชนเปิดทางกั้นและนำสิ่งกีดขวางออกจากทางสัญจรระหว่างถนนในชุมชนกับโรงเรียนและอนามัย เนื่องจากเวลามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มาส่งผู้บาดเจ็บไม่สามารถผ่านทางดังกล่าวได้ บางครั้งมีผู้ป่วยหนักชาวบ้านต้องขับรถไปจอดปากทางเข้าใกล้กับโรงเรียน จากนั้นต้องช่วยกันแบกคนไข้เดินอ้อมเป็นทางไกล การปิดทางสาธารณะสร้างผลกระทบโดยรวม</p>
ไทยรัฐ	<p>เทคโนโลยีดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาสารคามราชสีมา เปิดเผยว่า รพ.ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เรียกว่า Telegraphic Medicine ช่วยให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณภาพ เสียงของผู้ป่วยในรถ สัญญาณชีพผู้ป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณชีพีเอส รวมถึงสามารถส่งการจากศูนย์สั่งการไปยังรพพยาบาลได้โดยตรง</p>
พิมพ์ไทย	<p>เปิดโครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยหัวใจในเด็ก</p> <p>- เสนอข่าว รพ.แม่สอด ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจ รพ.ลำปาง จัดโครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจในเด็ก โดยนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกหน่วยตรวจเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยมีเด็กทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่ได้รับการคัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กรองหัวใจ เข้ารับการตรวจทั้งหมดจำนวนกว่า 100 ราย
มติชน	ยุงชุม -เสนอภาพข่าว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก ต้องพ่นสเปรย์กันยุง และจุดยากันยุงรอบห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประสบปัญหาขุยงลายชุกชุม

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

